
รายงานการประชุมสภาคณาจารย ์
สามัญ คร้ังที ่ 7/2559 

วันพุธที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 13.00  - 16.00 น. 
ณ หอ้งประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 

สํานักงานอธิการบดี ศาลายา 
========================= 

 

ผู้มาประชุม 
 1. รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา  ศรีโรจนกลุ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ประธาน 
 2. อาจารย์ ดร.ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร ์ รองประธานฯ คนที่ 1 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ รองประธานฯ คนที่ 2 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปล้ืมปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รองเลขาธกิาร 
 5. รองศาสตราจารย์ พญ.ดวงพร  นะคาพันธุ์ชัย คณะเทคนิคการแพทย์  
 6. อาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทศันีย์ไตรเทพ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยทุธ  ขจรปรีดานนท ์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 9. ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.วริณุ บุญนุช คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  
 10. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สมหญงิ โควศวนนท ์ คณะพยาบาลศาสตร ์  
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวทิย ์ ลิมาวงษ์ปราณ ี คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  
 12. ศาสตราจารย์ พญ.อลิสา  ล้ิมสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี  
 13. อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ ์ โครงการจัดตัง้สถาบันสิทธิมนษุยชนและสันติศึกษา  
 14. อาจารย์ ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์  
 15. อาจารย์ ดร.นันทินี นวลนิม่  คณะกายภาพบําบัด  
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประฤดา  สุริยันต ์ คณะศิลปศาสตร ์  
 17. อาจารย์ ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพนิ วรสิริอมร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
 19. อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาจสมิติ  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  
 21. อาจารย์ ดร.มนตอ์มร ปรชีารัตน์  สถาบันนวัตกรรมการเรยีนรู ้  
 22. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ตั้งนพินธ ์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  
 23. อาจารย์ ดร.กรกนก สารภิรมย ์  วิทยาลัยศาสนศึกษา  
 24. รองศาสตราจารย์ นพ.สิงหเ์พ็ชร สุขสมปอง ประธานสภาอาจารย์ศิรริาช  
 25. อาจารย์ ดร.สมชาย บุญเพ็งรกัษ ์  ประธานสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย ์  
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา เจริญสุข ประธานสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์  
 27. รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจติต์ บุญเฉิด ประธานสภาอาจารย์ คณะวทิยาศาสตร์  
 28. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรนนัท์ แกล้วกล้า ประธานสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 
 29. อาจารย์ ดร.บัณฑิต ชาญณรงค์  ประธานสภาอาจารย์ คณะส่ิงแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร ์ 
 30. อาจารย์ ดร.วรางคณา ศรีจาํนงค ์  แทนประธานสภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ  
 31. อาจารย์ ดร.ชนากานต์ บญุนุช  ประธานสภาอาจารย์ วทิยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
 32. อาจารย์ ธรรม จตุนาม  ประธานสภาอาจารย์ วทิยาลัยราชสุดา  
 33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอิ่ม ประธานสภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงด ี โตอิ้ม                    คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์ เลขาธิการ 
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 2. อาจารย์ นพ.ต่อพล วัฒนา  คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  
 3. อาจารย์ นพ.ธัชพงศ์ งามอุโฆษ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี  
 4. รองศาสตราจารย์ นพ.รวิศ เรืองตระกูล คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  
 5. อาจารย์ พรพิมล ล่ิมเจริญ  บัณฑิตวิทยาลัย  
 6. อาจารย์ ดร.นนทสรวง กลีบผ้ึง  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 7. อาจารย์ ดร.ปิยภัสร ธาระวานิช  วทิยาลัยการจดัการ  
 8. อาจารย์ ดร.ชยานันต์ หงษฟ์้า  วิทยาลัยนานาชาติ  
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท.นพ.ภากร จันทนมฎัฐะ ประธานสภาอาจารย์รามาธิบด ี  
 10. อาจารย์ ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์  ประธานสภาอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์  
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษ ี ประธานสภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ชูชัย อนันตม์านะ ประธานสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร ์ 
 13. อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ สินยัง  ประธานสภาอาจารย์ วทิยาเขตกาญจนบุร ี  
 14. อาจารย์ ดร.เจษฎา ธรรมวณิช  ประธานสภาอาจารย์ วทิยาลัยดุริยางคศิลป์  
 

ฝ่ายเลขานุการ 
 1. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 2. นางพัชญา  วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 3. นางสาวพรศิริ  บุญมาวงค์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
  
เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 
 รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล ประธานสภาคณาจารย์ ทําหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 509 วันที่ 15 มิถุนายน 2559 
  รองเลขาธิการแจ้งว่า ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 509 วันที่ 15 มิถุนายน 2559 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.2 สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจํา
มหาวิทยาลัยมหิดล  
  รองเลขาธิการแจ้งว่า สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการ
ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 8 มิถุนายน 2559 และครั้งที่ 10/2559 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.3 เร่ืองแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
  รองเลขาธิการแจ้งว่า ปอมท. กําหนดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ 
ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประธานมอบหมายให้ 
อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ เป็นผู้เข้าประชุม สรุปสาระสําคัญจากการประชุม ดังนี้ 
 1. มีแนวโน้มว่าจะเปล่ียนการเปิด-ปิดภาคเรียนกลับไปเป็นเดือนมิถุนายน 
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 2. ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบการบ้านให้ ปอมท. ไปทํา timeline เกี่ยวกับการ
สอบให้สัมพันธ์กับการเปิดเทอมนั้น ทาง ปอมท. ได้ระดมความคิดดังตาราง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) และ
ขอให้แต่ละมหาวิทยาลัยนําไปพิจารณาและรับข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเพื่อเสนอ ปอมท. ในการประชุมครั้งต่อไป 
 3. ศาสตราจารย์ ดร.ปทุมรัตน์ ตู้จินดา จากคณะวิทยาศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
คัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ในรอบแรก สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และคณะกรรมการคัดเลือกฯ กําหนดเดินทางมา
สัมภาษณ์ฯ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท 
 สมาชิกได้เสนอแนะข้อคิดเห็น สรุปได้ดังนี้ 
 1. ประเด็นที่อาจจะมีการเปล่ียนการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียนไปใช้การเปิด-ปิดภาคเรียนแบบเดิม 
สมาชิกให้ความเห็นว่า บุคลากรในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาได้มีการปรับตัวเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าวแล้ว และเห็นว่ามีความ
สอดคล้องกับการเปิด-ปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  
 ประธานให้ข้อมูลว่า มหาวิทยาลัยที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน เนื่องจากประเด็น
ปัญหาเรื่องสภาพอากาศในฤดูร้อนซึ่งไม่เหมาะที่จะมีการเรียนการสอนในช่วงนั้น อย่างไรก็ตาม การเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน
ถือเป็นนโยบายของรัฐบาล 
 สมาชิกได้อภิปรายเพ่ิมเติม เรื่องนักเรียนวิ่งรอกสอบเข้ามหาวิทยาลัย และการเข้าระบบ Clearing 
House ไม่ได้เป็นการบังคับ ทําให้เกิดผลกระทบกับสิทธิ์การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย คนที่มีฐานะดีอาจจะได้เปรียบ เนื่องจาก
สามารถสมัครสอบและลงทะเบียนเรียนได้หลายที่ 
 ประธานให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า รัฐมนตรีต้องการลดปัญหาการวิ่งรอกสอบเข้าหลายมหาวิทยาลัยของ
นักเรียน และแก้ปัญหาการที่นักเรียนใช้เวลาไม่เป็นประโยชน์ เช่น เล่นเกมอยู่บ้านในช่วงปิดภาคเรียน และรอศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย จึงเสนอให้มีการปรับเวลาการสอบและการประกาศผลสอบใหม่ และจัดให้มีการสอบในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนเรื่อง
การลงทะเบียนเรียน มีบางมหาวิทยาลัยยอมรับว่ารายได้หลักมาจากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
 2. การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 
 ประธานให้ความเห็นใน 2 ประเด็น คือ 
 (1) การจัดการต้อนรับกรรมการคัดเลือกฯ ไม่ควรสัมพันธ์และส่งผลต่อผลการได้รับการคัดเลือกฯ 
 (2) ค่าเดินทางและค่าที่พักสําหรับกรรมการท่ีจําเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อสัมภาษณ์ผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อ ควรเป็นความรับผิดชอบของ ปอมท. เนื่องจากขณะนี้มีจํานวน 28 มหาวิทยาลัย/สถาบัน แต่ละมหาวิทยาลัย ได้จ่ายเงิน
สนับสนุนให้ ปอมท. แห่งละ 25,000 บาททุกปี ทําให้ ปอมท. มีงบประมาณที่น่าจะจัดสรรได้ นอกจากนี้ประธานเห็นว่าเป็นการไม่
ถูกต้องและไม่ยุติธรรมที่ผลักภาระให้มีการเบิกจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด ซึ่งได้ส่งอาจารย์ และอาจารย์ได้สละเวลาเพื่อไปเป็น
กรรมการสัมภาษณ์ แต่สําหรับการเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัยสามัญ เดือนละ 1 ครั้งนั้น มหาวิทยาลัยยินดีรับเป็นเจ้าภาพ 
และเป็นการเหมาะสมที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 
 ประธานรับจะไปเสนอต่อที่ประชุม ปอมท. ในการประชุมเดือนกรกฎาคม 2559 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.4 เร่ืองที่ประธานได้ดําเนินการไปแล้ว 
  1) ทําหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผ่านผู้อํานวยการกองกฎหมาย เพื่อเสนอเรื่องการแก้ไข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ.2553 
  2) ทําหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2555 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
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1.5 สภามหาวิทยาลัยพบประชาคม คร้ังที่ 5 
  รองเลขาธิการแจ้งว่า สภามหาวิทยาลัย กําหนดจัดงานสภามหาวิทยาลัยพบประชาคม ครั้งที่ 5 เรื่อง 
“เดินหน้ากับสภามหาวิทยาลัยมหิดลยุคใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก” ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.00-15.00 น. 
ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร  
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.6 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
  รองเลขาธิการแจ้งว่า มหาวิทยาลัยกําหนดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ประจําปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 5/2559 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดี ประธานมอบหมาย อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ เป็นผู้เข้าประชุม 
สรุปสาระสําคัญจากการประชุมดังนี้ 
 1. กําหนดจัดพิธีมอบครุยวิทยฐานะแด่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาวิชาต่างๆ วันที่ 31 
สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง Grand Auditorium คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 2. กําหนดการฝึกซ้อมย่อย วันที่ 26 สิงหาคม 2559 และวันที่ 29 สิงหาคม 2559 การฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 
31 สิงหาคม 2559 
 3. การจัดที่นั่งสําหรับบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะจัดภายในมหิดลสิทธาคารทั้งหมด  โดย
จะไม่จัดที่นั่งในที่จอดรถใต้ดิน 
 4. ที่ประชุมเน้นย้ําเรื่องการฝากโทรศัพท์มือถืออย่างเคร่งครัด 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.7 การจัดเสวนาวิชาการของสภาคณาจารย์ 
  รองเลขาธิการแจ้งว่า สภาคณาจารย์กําหนดจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “ทิศทางสนับสนุนการวิจัย ยุค
ประเทศไทย 4.0” ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การ
เรียนรู้มหิดล ศาลายา 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.8 การแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัย 
      รองเลขาธิการแจ้งว่า เพื่อให้นโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลระยะ 5-10 ปีข้างหน้าใน 5 ด้าน มีการ

เตรียมความพร้อมและสามารถขับเคล่ือนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงานอย่างแท้จริง จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อขับเคล่ือนนโยบายของมหาวิทยาลัย 5 ชุด รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.9 การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
      รองเลขาธิการแจ้งว่า เพื่อให้การประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามาตรา 44 แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินส่วนงาน และมีอํานาจแต่งตั้ง
อนุกรรมการเพื่อกระทําการอื่นอยู่ในอํานาจหน้าที่ โดยให้รายงานผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน 120 วัน นับแต่วันที่
ได้รับทราบคําส่ังแต่งตั้ง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังที่ 6/2559 ประชุมเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2559   
  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
2559  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 
3.1 การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
  ที่ประชุมขอเล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
  ที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.2 การรายงานผลการดําเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์ใน
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

 3.2.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองการขอตําแหน่งทาง
วิชาการ  

   ศาสตราจารย์ พญ.อลิสา ล้ิมสุวรรณ ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้แทนสภา
คณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองการขอตําแหน่งทางวิชาการ แจ้งดังนี้ 
 1. ในส่วนของคณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองการขอตําแหน่งทางวิชาการ มีประเด็นสําคัญ
ตามที่ประธานแจ้งไปแล้วคือ มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการออนไลน์ เพื่อให้สามารถบันทึกแบบ 
ก.พ.อ.03 ในระบบออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ผู้ขอตําแหน่งยังคงจําเป็นต้องพิมพ์แบบ ก.พ.อ.03 แนบไปกับเอกสารประกอบอื่นๆ 
ด้วย 
  2. จะมีการจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “ทิศทางสนับสนุนการวิจัย ยุคประเทศไทย 4.0” ในวันที่ 22 
กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา และขอ
เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดงาน 
  อาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ เลขานุการฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า 
ฝ่ายเลขานุการได้ดําเนินการ ดังนี้ 
  1.1) ทําหนังสือเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ ถึงคณบดี ผู้อํานวยการ หัวหน้าภาควิชา และสมาชิก
สภาคณาจารย์ 
  1.2) ทําหนังสือขออนุมัติจัดเสวนาวิชาการ และยืมเงินทดรองจ่าย 
  1.3) ทําหนังสือเชิญวิทยากร 
  1.4) ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์กองเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อถ่ายทอดการเสวนาวิชาการทาง 
IPTV 
  1.5) จัดทําโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การเสวนาวิชาการ 
  1.6) ประชาสัมพันธ์การเสวนาวิชาการขึ้นเว็บไซต์สภาคณาจารย์และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทั้ง
อินเทอร์เนตและอินทราเนต 
  1.7) ลงข่าวสภาคณาจารย์ ฉบับเดือนมิถุนายน 2559 
  1.8) เวียนแจ้งประชาคมทางอีเมล์ 
  1.9) เวียนให้สมาชิกสมัครเป็นกรรมการจัดเสวนา ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

3.2.2 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้แทนสภา
คณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ลาประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
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                    3.2.3 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ /คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย และประธานที่ปรึกษาอาคารชุดพักอาศัยฯ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย และประธานที่ปรึกษาอาคารชุดพัก
อาศัยฯ แจ้งว่า ไม่มีการประชุม  
   ที่ประชุม  รับทราบ 

3.2.4 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล  
 อาจารย์ ดร.ชนากานต์ บุญนุช ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

3.2.5 คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
  อาจารย์ ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลัง

ความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม   
   ที่ประชุม  รับทราบ 

3.2.6 คณะกรรมการดําเนินงานสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ลิมาวงษ์ปราณี ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการดําเนินงาน

สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

3.2.7 คณะกรรมการดําเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  ประธานแจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและ

ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5/2559 วันที่  15 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดี ศาลายา อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาจสมิติ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ
ดําเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ติดภารกิจ ประธานสภาคณาจารย์จึงเป็นผู้เข้าประชุม สรุป
สาระสําคัญดังน้ี 

  1. กองกายภาพและส่ิงแวดล้อมได้ทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่อง Mahidol Eco-University 
ส่วนงานใดต้องการนําไปเผยแพร่ หรือช่วยประชาสัมพันธ์ต่อ ให้ทําเรื่องขอมาที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

  2. โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าถนนดํารงวิจัย กําลังดําเนินการต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างป้ายรอ
รถรางเพิ่มอีก 2 จุด ด้านหน้าโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และคณะเทคนิคการแพทย์ 

  3. เรื่องไฟดับภายในมหาวิทยาลัย มีสาเหตุจากสัตว์และต้นไม้ ซึ่งมีการป้องกันโดยการใส่การ์ด
ครอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไว้แล้ว ทําให้อุบัติการณ์ที่เกิดจากสัตว์จํานวน 7 ครั้งในปี 2558 ลดลงเป็น 0 ในปีนี้เพิ่งเกิด 1 ครั้ง เมื่อ
วันที่ 7 มิถุนายน 2559 โดยเกิดจากนกไปกระพือปีก และเชื่อมต่อสายไฟ 2 เส้น ทําให้ลัดวงจร ไฟจึงช็อตและดับ (ส่วนนกไหม้คา
สายไฟ) 

  4. มีการรณรงค์เรื่องการทํา green meeting โดยบัณฑิตวิทยาลัยเป็น pilot project ลดการใช้
ถ้วยจานทั้งพลาสติก และกระดาษแบบ single use โดยการเลือกใช้ถ้วยแก้วที่นํากลับมาล้างใหม่ในการประชุมต่างๆ 

  5. ประตู 3 หน้ามหาวิทยาลัย ได้ปรับเปล่ียนช่องทางเข้ามหาวิทยาลัยให้กว้างขึ้น โดยรถสามารถ
เล้ียวซ้ายเข้ามหาวิทยาลัยได้พร้อมกัน 2 ช่องทาง จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบทั่วกัน 

  6. เรื่องการทําผิดกฎจราจร เช่น รถจักรยานยนต์ขึ้นมาวิ่งบนทางเท้า บนทางเชื่อมระหว่างตึก 
การไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย และการจอดรถในที่ห้ามจอด กําลังหามาตรการลงโทษ หากใครมีข้อเสนอแนะให้แนะนําไปที่กอง
กายภาพและส่ิงแวดล้อมได้   

     3.2.8 คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
  ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล 

แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประฤดา สุริยันต์ ให้ข้อมูลว่า การดําเนินการของฝ่ายอื่นๆ ของสภา
คณาจารย์ เช่น คณะทํางานเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA) ได้มีการแทรกเรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาลทุกครั้งในการ
พิจารณาเรื่องราวต่างๆ 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 3.2.9 คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง โควศวนนท์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้า
อาจารย์และบุคลากร แจ้งว่า มีการประชุมกรรมการฝ่ายส่งเสริมฯ ในวันนี้ เมื่อเวลา 12.00-13.00 น. โดยกรรมการจะนํารายช่ือผู้
สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างจาก 18 ส่วนงานไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

3.2.10 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า 
ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับเดือนมิถุนายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ลิมาวงษ์ปราณี เป็นบรรณาธิการประจําฉบับ ซึ่งจะ
เผยแพร่ได้ภายในสัปดาห์นี้ ฉบับต่อไปจะพยายามเผยแพร่ให้ทันภายในส้ินเดือน 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

3.2.11 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
 ประธานแจ้งว่าในเดือนนี้ไม่มีเรื่องร้องเรียน 

   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.3 การแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ.2553 
 ประธานแจ้งว่า ตามที่กองกฎหมายได้พิจารณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ที่ผ่านมา 

พบว่ามีประเด็นผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งตําแหน่งประธาน รองประธาน และเลขาธิการสภาคณาจารย์ ในส่วนของประธานสภา
อาจารย์ส่วนงานว่า สมควรเป็นประธานสภาอาจารย์ท่านเดิมซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในปัจจุบัน หรือผู้ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่เพื่อรอเข้ารับ
ตําแหน่งตามวาระของสภาคณาจารย์ชุดใหม่ โดยกองกฎหมายได้วิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรให้มีการแก้ไข 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. 2553 ข้อ 27 ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น นั้น 
 ในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ตามข้อเสนอของกองกฎหมาย ต่อมากองกฎหมายทําหนังสือแจ้งว่า หากมีประเด็นอื่นที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้เสนอมาใน
คราวเดียวกัน ประธานสภาคณาจารย์จึงได้นําเรื่องการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. 2553 เสนอ
เพื่อพิจารณาในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 1 มิถุนายน 2559 อีกครั้งหนึ่ง  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นการลงคะแนนเลือกตั้งตําแหน่งประธาน  
รองประธาน และเลขาธิการสภาคณาจารย์ ดังนี้  
 1. ในการเลือกตั้งตําแหน่งประธาน รองประธาน และเลขาธิการสภาคณาจารย์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้อง
อยู่ในที่ประชุม 
 2. การมอบหมายให้มีผู้เข้าประชุมแทน จะกระทําได้เฉพาะตําแหน่งประธานสภาอาจารย์ส่วนงานเท่านั้น 
โดยมีหนังสือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนสมาชิกประเภทอ่ืนไม่สามารถมอบหมายผู้แทนได้ 
 3. ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งตําแหน่งประธาน รองประธาน และเลขาธิการสภาคณาจารย์ ต้องอยู่ในที่
ประชุมเพื่อใช้สิทธิ์ 
 ประธานได้ทําหนังสือเสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผ่านผู้อํานวยการกองกฎหมาย เพื่อดําเนินการตาม
มติที่ประชุม 
 บัดนี้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้เสนอเรื่องแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ 
พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเรียบร้อยแล้ว จึงขอนํามาเข้าที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งก่อนเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองอื่นๆ   
 4.1 การแสดงมุทิตาจิตแด่สมาชิกสภาคณาจารย์ 

   ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน วรสิริอมร สมาชิกสภา
คณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงาน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เนื่องจากจะเกษียณอายุงานในวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยจะ
จัดงานแสดงมุทิตาจิตที่วู้ดแลนด์เมืองไม้ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 27 นาที โดยจะจัดในวันเดียวกับการประชุมสภาคณาจารย์ ครั้งที่ 9/2559  วันที่ 7 กันยายน 2559 ฝ่ายเลขานุการจะ
จัดทํากําหนดการดังกล่าว และแจ้งให้สมาชิกรับทราบต่อไป 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 4.2 การจัดทํา PA การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น และการจัดสวัสดิการ 
   สมาชิกได้แสดงความเห็น ดังนี้ 
   1. เรื่องการจัดทํา PA ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนงาน มีความกังวลว่าผู้ถูกประเมินจะไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม ถ้าผู้ประเมิน หรือหัวหน้าส่วนงานไม่มีธรรมาภิบาล จึงอยากให้สภาคณาจารย์มีบทบาทและผลักดันเรื่องนี้เป็น
ผลงานของสภาคณาจารย์ 
  2. การคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง มีความกังวลเรื่องกระบวนการ และผลงานที่เสนอเพื่อพิจารณา ควรมี
ความโปร่งใสชัดเจน และอาจมีการพิจารณาการถอดถอนรางวัลหากตรวจสอบพบหลักฐานเพิ่มเติมภายหลัง 
  3. การจัดสวัสดิการ 
     เสนอให้มีการจัดทําประกันสุขภาพแบบกลุ่ม สมาชิกและประธานให้ความเห็นว่าการจัดทําประกัน
สุขภาพแบบกลุ่มไม่ได้ครอบคลุมถึงบิดามารดา สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้นั้น สามารถเบิกให้บิดา มารดาได้ พนักงาน
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ใช้สิทธิประกันสังคม ที่เหลือเป็นส่วนน้อย ทําให้ไม่สามารถจัดตั้งกองทุนได้  มหาวิทยาลัยมี 3 โรงพยาบาล
ในสังกัด จึงให้พนักงานมหาวิทยาลัยใช้สิทธิประกันสังคมในโรงพยาบาลสังกัดของมหาวิทยาลัย การใช้สิทธิประกันสังคม หรือใช้
สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัย จะได้สิทธิการรักษาที่ดี 
    สรุป หากสมาชิกมีข้อมูลเรื่องการประกันสุขภาพที่ดีกว่านี้ ขอให้ส่งข้อมูลให้ประธาน เพื่อจะดําเนินการ
ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับสวัสดิการที่ดีที่สุด 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.3 กําหนดการประชุมสภาคณาจารย์ คร้ังต่อไป 
   ที่ประชุมกําหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 8/2559 วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-
16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดี ศาลายา 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 
 
                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปล้ืมปิติวิริยะเวช    นางสาวสุจิรา  สอนสม 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม    ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 
                     
                                       
 


